

# BIỆN PHÁP TRÁNH THAI MỚI: TIÊM SILICON GÂY NGHẼN ỐNG DẪN TINH

Tiêm silicon gây nghẽn ống dẫn tinh là một biện pháp ngừa thai mới do hãng Shepherd (Anh) đưa ra. Khi cần phục hồi khả năng sinh sản, có thể phẫu thuật để lấy chất gel silicon ra...Hãng Shepherd đã nghiên cứu và cho ra đời một sản phẩm mới có tên là Intra Vas Dev

Người ta đã thử nghiệm IVD trong thời gian 2 năm với sự tham gia của 30 nam giới tình nguyện. Tất cả những người này đã có đủ số con cần thiết, và muốn được thắt ống dẫn tinh.

IVD là một gel silicone được tiêm qua da bìu trực tiếp vào các ống dẫn tinh làm nghẽn ống dẫn tinh để ngăn cản xuất tinh khi giao hợp. Khi cần phục hồi khả năng sinh đẻ, có thể loại gel silicon ra bằng vi phẫu để khâu lại ống dẫn tinh. Đây là biện pháp tránh thai nam không dùng hormon. Có thể phẫu thuật tại chỗ, ít xâm lấn và có khả năng phục hồi khi cần.

Khởi đầu, các nhà nghiên cứu chỉ định thử nghiệm trên các tình nguyện viên nam giới ở St Paul, Minnesota, nhưng khi triển khai, do hiệu quả của phương pháp mới, lại không phải phẫu thuật thắt ống dẫn tinh nên nhiều nam giới đã yêu cầu được thử nghiệm.

Điều trở ngại chính của biện pháp tránh thai này là về lý thuyết, IVD có thể tạo ra một áp lực ở ống dẫn tinh, liệu điều này có ảnh hưởng gì cho quá trình sinh tinh ở tinh hoàn? Để chủ động đề phòng nguy cơ này, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang tìm cách để cho một lượng nhỏ tinh dịch đi qua, tạo ra được sức ép trở lại nhưng không đủ để thụ thai.

Tuy là một biện pháp tránh thai mà người sử dụng không thể tự đặt và lấy ra, nhưng theo tiến sĩ Richard Anderson ở Đại học Edinburg- người đã nhiều năm nghiên cứu các biện pháp tránh thai nam bằng hormon ở vương quốc Anh thì đây sẽ là một sự lựa chọn khá hấp dẫn bởi khi cần, có thể phục hồi được khả năng sinh sản.

Bằng chứng là một nghiên cứu mới đây ở hơn 9.000 nam giới ở 9 nước thuộc 4 châu lục, trong đó có hơn 60% số nam giới là người Tây Ban Nha, Đức, Mexico và Brazil cho biết họ đã sẵn sàng sử dụng biện pháp tránh thai mới này, bởi họ muốn giảm nhẹ gánh nặng cho các bạn tình.